
นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 13 มนีาคม 2527 - 1 ตลุาคม 2529

“ย้อนกลับไปสมัยที่ผมด�ารงต�าแหน่งอธิบดี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) เริ่มได้รับความสนใจ
มากยิ่งขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ผมได้
มโีอกาสรบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งให้ความสนพระทัยใน
เรื่อง SMEs เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นผมยัง
ได้มีโอกาสบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มผลผลิต
อุตสาหกรรม ให้กับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งได้ให้ความสนใจ
เรื่อง SMEs  นับเป็นการวางรากฐานของการ
พัฒนา SMEs มาจนถึงปัจจุบันนี้

งานส�าคัญที่ผมขอกล่าวถึง คือการด�าเนินงาน
ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
และโลหะการ โดย ดร.ด�าริ สุโขธนัง อดีต
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
ผู ้อ�านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและโลหะการในสมัยนั้น เป็น
ผูท้ีม่ส่ีวนส�าคญัในการร่วมมอืกบัประเทศญีปุ่น่
ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนมาจนถึงปัจจุบัน   
งานของสถาบันภายใต้การก�ากับดูแลของ 
กรมส ่งเสริมอุตสาหกรรมเป ็นหน่วยงาน 
ที่เป็นความภาคภูมิใจของผม และได้รับการ

กล่าวขานทั้งในและต่างประเทศ เป็นรากฐาน
ทีส่�าคญัของการพฒันาอตุสาหกรรมในปัจจบุนั

ขณะนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีบทบาท
ส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย โดยมีการด�าเนินกิจกรรม
ตามโครงการพระราชด�าริ และได้ส่งเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปช่วยงานด้าน 
ฝึกอบรมทีศ่นูย์ศลิปาชพีบางไทร ซึง่อดตีนายก
รัฐมนตรี (องคมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร)  
ได้สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้ขอรับความ 
ช ่วยเหลือจากกรมส ่งเสริมอุตสาหกรรม  
ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ส่งช่างฝีมือ 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมแต่ละด้าน 
ไ ปช ่ ว ย ฝ ึ ก อบ รมและพัฒน าช ่ า ง ข อ ง 
ศูนย์ศิลปาชีพฯ จนมีความเชี่ยวชาญและ
สามารถด�าเนินการด ้วยตนเองได ้  และ 
ผมได้รับทราบว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยั ง ใ ห ้ ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น 
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมาจนถึงปัจจุบัน

ขณะท�างานที่กรมส ่ง เสริมอุตสาหกรรม  
ผมมี โอกาสเยี่ ยมชมการด�า เนินงานของ 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคในจังหวัดต่างๆ 
ทั่วประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
มีบทบาทในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่  

ผมขอเป็นกำาลังใจให้เจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ได้ทำางานที่เป็นหัวใจสำาคัญ

ของประเทศ 
และเป็นข้าราชการที่ดีของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
หัตถกรรมไทย หรือจะเป็นงานด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น 
ฟันเฟืองที่ส�าคัญในการส่งเสริมอาชีพราษฎร
ในส ่วนภูมิภาค ผมมีความประทับใจที่ 
เจ ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เอาใจใส่และให้ความ 
ช่วยเหลอืราษฎรในการส่งเสรมิอาชพีในพืน้ที่
ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 
จนเกิดหมู ่บ ้านอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาหัตถกรรมไทย 
ให ้ก ้าวสู ่การยอมรับของนานาประเทศ  
ไม่ว ่าจะเป็นการส่งเสริมผ้าไหมไทย และ 
การด�าเนินงานส่งเสริมการฝึกอาชีพและ
หัตถกรรมไทยในโครงการพระราชด�าริ  อาทิ  
การจัดงานวันกระจูด ณ ศูนย ์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสมเด็จ

พระนางเจ ้ าสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานรางวัลแก่
ผู ้ชนะการประกวดสานเสื่อกระจูด  เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ก็ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาและส่งเสริม 
SMEs ที่มีความส� าคัญและมีสัดส ่วนถึ ง 
ร้อยละ 98 ของประเทศ และหลายๆ ประเทศ
ให้ความส�าคัญในการช่วยเหลือ SMEs และ
ทุกรัฐบาลของประเทศไทยก็ให้ความส�าคัญ
ในการส่งเสริมจนถึงปัจจุบันนี้ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาท

ส�าคัญในการพัฒนาและส ่งเสริม SMEs  
ทั้งด้านการตลาด การเงิน เทคโนโลยีและ
การพัฒนาบุคลากร หน่วยงานของกรมฯ 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการ
ช่วยเหลือ SMEs เป็นอย่างดี 

ผมขอชมเชยและชื่นชมกับความเอาใจใส่
ในการพัฒนา SMEs ผมขอเป ็นก�าลังใจ 
ให้เจ ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่ง
ได ้ท�างานที่ เป ็นหัวใจส�าคัญของประเทศ 
เป ็นข ้ าราชการที่ ดีของพระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หัว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศชาติให้เจริญรุ ่งเรืองก้าวหน้า
ต ่อไป สิ่ งที่ ผมจะฝากให ้กับข ้าราชการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน คือ  
การตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพที่ดีอยู ่
แล้ว ให ้ดียิ่ งขึ้น ท�างานร ่วมกันเป ็นทีม
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข ้อง 
และพัฒนาเรียนรู ้เรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
พร ้ อมที่ จะถ ่ ายทอดองค ์ความรู ้ ให ้ กับ 
ผู ้ประกอบการเพื่อให้ก้าวสู ่การแข่งขันกับ 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับตัวให้ทันกับ  
การก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ในปี 2558 
และนานาประเทศอื่นด้วย”
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นายมนัส  สุขสมาน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 1 ตลุาคม 2535 – 30 กนัยายน 2536

ความขยันและมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการบริการและ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 

นับเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

“ผมจ�าได้ว่า ช่วงที่ผมเป็นอธิบดีกรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม มีการรื้ อตึกกรมส ่ ง เสริม
อุตสาหกรรมที่ยังใช ้ลิฟต ์แบบโบราณมา
เป็นตึกที่ทันสมัยที่ยังใช้อยู ่จนถึงปัจจุบันนี้  
ถือเป็นงานชิ้นส�าคัญที่ผมได้ทุ่มเทสรรพก�าลัง
วางแผนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี โดยได้รับ
ความร่วมมือจากคุณท�านุ วะสีนนท์ อดีต
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ในขณะนัน้ ทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญัในการด�าเนนิการ 
ตามนโยบายให ้สัมฤทธิ์ ผลภายในเวลา 
อันรวดเร็ว ตึกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้ 
อยู ่ในปัจจุบันจึงมีความหรูหราและทันสมัย  

แสดงภาพลั กษณ ์ที่ ดี ขอ งกรมส ่ ง เ สริ ม
อุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อบริการ 
ผูป้ระกอบการไทยและต้อนรบัแขกต่างประเทศ
ทีห่ลัง่ไหลกนัมาเยอืนกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้และศึกษารูปแบบ
การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทย 

สมัยนั้นเป ็นป ีที่รัฐบาลก�าหนดมาตรการ 
เร่งด่วนเพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และขีดความ
สามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น จึงได้วาง
นโยบายในการสร้างรากฐานการผลิตและ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับ 
การขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยได้รับความ 
ร่วมมอืและประสานงานอย่างดจีากคณุปราโมทย์ 
วิทยาสุข อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา
ด้านอตุสาหกรรม ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่  
ในการรเิริม่โครงการฝึกอบรมเครือ่งท�าความเยน็ 
ส�าหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม และได้
ด�าเนินการมาอีกหลายรุ่นหลายสมัย นับเป็น  
จดุเริม่ต้นของการพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ
ในปัจจุบัน 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างปี 2535 - 
2536 มีการปรับตัวเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ใช ้แรงงานสูง 
เป ็นอุตสาหกรรมที่ ใช ้ เทคโนโลยีระดับที่ 
สูงขึ้น โดยมีส่วนในการด�าเนินการเพื่อพัฒนา
และช่วยเหลือผู ้ประกอบการภายใต ้การ 
ด�า เนินงานที่ ได ้ รับความช ่ วย เหลือจาก 
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศญีปุ่น่ สหภาพ
ยุโรป และสหประชาชาติ มีการจัดท�าโครงการ
ขอรับความช่วยเหลือในทุกสาขาโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสนับสนุน และผู้บริหารรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็มี
ความตื่นตัวในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพื่อให ้บริการผู ้ประกอบการ 
ภายใต้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

นับเป็นความโชคดีที่ผมได้มีโอกาสเดินทาง
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศร่วมกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่
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ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ท�าให้เห็น 
ตัวอย ่างที่ดี ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการบ่มเพาะธุรกิจ การสนับสนุน
ด้านเงินทุน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ในการจัดตั้ง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME BANK) การจัดตั้งสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และผมได้ให้ความ
ส�าคัญในการมอบงานประสานความร่วมมือ
กับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian 
Productivity Organization - APO) ซึ่ง
ประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป็นสมาชิก และเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนเพื่อ
พัฒนาเจ้าหน้าที่กรมฯและหน่วยงานภายนอก
ไปอยู ่ภายใต ้การด�าเนินงานของสถาบัน 
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นับเป็นความสูญเสีย 
งานหลักที่ส�าคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
แต ่เป ็นการสนับสนุนสถาบันเพิ่มผลผลิต 
แห่งชาตซิึง่มโีครงสร้างการบรหิารงานทีม่คีวาม
คล่องตัวกว่าและยังสอดคล้องกับกิจกรรม 
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ เพื่อรองรับความร่วมมือ  

กับองค์กรเพิ่มผลผลิตประเทศต่างๆ ทั่วโลก   
ซึ่งผมมีความภาคภูมิใจที่ ได ้ท�าประโยชน์
เพื่อประเทศชาติในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตในวงกว้าง ซึ่งผมขอขอบคุณ  
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล อดีตเลขาธิการ 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ซึง่ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู ้อ�านวยการกองเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม 
ในขณะนั้นที่เป็นผู้ที่ช่วยด�าเนินการในเรื่องนี้ 
จนประสบความส�าเร็จสูงสุด

งานหลักอีกเรื่องหนึ่ งที่มีความส�าคัญต ่อ 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ของไทยในปัจจุบัน คือการที่ผม 
ได้มอบนโยบายให้มีกฎหมายที่จะบังคับใช้ 
เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนา SMEs ซึ่งผมขอ
ขอบคณุนายมน ูเลยีวไพโรจน์ อดตีปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดี 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในขณะนั้นที่ได้ช่วย
สานต่อนโยบายของผมในการผลักดันให้เกิด
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเหมือนประเทศอื่นๆ ซึ่งใช้เวลา
ในการด�าเนินการจนกระทั่งผมเกษียณอายุ 
ราชการและด�ารงต�าแหน่งวุฒิสมาชิก ก็ได้มี 
ส่วนช่วยสนับสนุนในการผ่านพระราชบัญญัติ 
ฉบบันี ้โดยได้ประกาศใช้เมือ่วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2543 นับเป็นกฎหมายและเครื่องมือ
ส�าคัญในการช่วยเหลือ SMEs และก่อให้เกิด
การจัดตั้งส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ก่อให้เกดิหน่วยงาน 
และเครือข่ายที่สามารถด�าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและคล่องตัว
ในการตอบสนองต่อความต้องการของ SMEs 
มากยิ่งขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา 
SMEs ได้ทั่วถึงและเกิดผลเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น นับเป็นความส�าเร็จและผลงานชิ้นส�าคัญ
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนโยบาย
ที่ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลส�าเร็จจาก
แนวคิดของผมในครั้งนั้น

ในฐานะที่ผมเคยเป ็นอธิบดีกรมส ่งเสริม
อุตสาหกรรมซึ่งแม้จะผ่านมาแล้ว 22-23 ปี  
แต่ผมยังมีความชื่นชมการท�างานของผู้บริหาร
และเจ ้าหน ้าที่กรมส ่งเสริมอุตสาหกรรม 
ที่มีความขยันและมีความมุ ่งมั่นตั้งใจในการ
บริการและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย นับเป็นจุดเด่นอย่าง
หนึ่งของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตาม ผมขอฝากข้อคิดเห็นที่น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการท�างานของเจ้าหน้าที่ 
ในปัจจบุนัและอนาคต ทีค่วรจะพฒันาศกัยภาพ
ของตนเอง  มีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพยายามพัฒนา
ปรบัปรงุตนเองอย่างต่อเนือ่ง และทีส่�าคญัทีส่ดุ
คอืต้องรูจ้กัเหลยีวมองหน่วยงานอืน่ มคีวามคดิ  
เชิงบวกพร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็นของ 
ผู้อื่นและพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การท�างาน เพื่อการพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นในการ 
น�าพา SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ในเวทีโลก เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญ
รุ่งเรืองตลอดไป”
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นายวีระวัฒน์  บุณยเกตุ
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 1 ตลุาคม 2536 - 30 กนัยายน 2537

“ผมเกษียณอายุราชการมา 20 ป ีแล ้ว  

ไม่ได ้ติดตามว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เปลี่ยนแปลงการด�าเนินงานไปอย่างไรบ้าง 

แต่ประสงค์จะให้มุมมองที่แตกต่าง แล้ว 

ลองเอาหลักการที่ผมพูดไปประยุกต ์ใช ้ดู  

ก่อนอื่นผมอยากให้ลองตั้งโจทย์ดูสิว่า ถ้าไม่มี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว ประเทศชาติ 

ของเราจะเปลี่ยนแปลงไหม ถ้าค�าตอบคือไม่  

แปลว ่าเราต ้องปรับกระบวนการท�างาน 

เสียใหม่ 

การจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ 
ก็ต้องดูว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการให้เราช่วยเหลือ 

เรื่องอะไร ต้องรู้จักฟัง รู้จักสังเกต แต่ละหมู่บ้าน ตำาบล จังหวัด 
เขาต้องการอะไร มีศักยภาพแค่ไหน ตลาดมีไหม 

ต้องคำานึงถึง ศักยภาพเขา และต้องมี
การติดตามผล นำาข้อมูลมาปรับปรุงการทำางานของเราต่อไป

ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคือ 

การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 

การจะช่วยเหลือผู ้ประกอบการได้ ก็ต้องดู

ว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการให้เราช่วยเหลือ 

เรื่องอะไร ต้องรู ้จักฟัง รู ้จักสังเกต แต่ละ

หมู่บ้าน ต�าบล จังหวัด เขาต้องการอะไร  

มีศักยภาพแค่ไหน ตลาดมีไหม ต้องค�านึงถึง 

ศักยภาพเขา ไม่ใช่ศักยภาพเรา ไม่ใช่ไป

ยัดเยียดความรู ้หรือความช่วยเหลือในสิ่ง

ที่เขาไม่ต้องการ ท�าอย่างนั้นผู้ประกอบการ 

จะไม่ได้รับประโยชน์เลย และต้องมีการ 

ติดตามผล น�าข้อมูลมาปรับปรุงการท�างาน

ของเราต ่อไป รวมทั้ งประชาสัมพันธ ์ ให ้ 

ผู้ประกอบการได้รับทราบว่าเรามีศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคในต่างจังหวัดที่พร้อมจะให้

ความช่วยเหลือ เพราะผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ 

อยู่ในต่างจังหวัดทั้งนั้น 

สิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การบูรณาการ

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริม  

อุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่า ภายใน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหน่วยงานย่อย

หลายหน่วยงาน ในส่วนภมูภิาคกม็ศีนูย์ส่งเสรมิ  

28 29
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อตุสาหกรรมภาค ภายในกระทรวงอตุสาหกรรม

กม็สี�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั หน่วยงานต่างๆ 

เหล่านี้มีโอกาสที่จะท�างานซ�้าซ้อนกันหรือ 

ต่างคนต่างท�างานกไ็ด้ ขณะเดยีวกนักม็หีน่วยงาน 

ภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ท�าหน้าที่ 

เกีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการ 

เช่นกระทรวงพาณิชย์ ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้

หน่วยงานทัง้หลายเหล่านีท้�างานเชือ่มประสานกนั 

เพื่อให้ผู ้ประกอบการเข้าถึงความช่วยเหลือ

ด้านต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการ  

อกีเรือ่งหนึง่ทีผ่มอยากพดูถงึ คอื งานหตัถกรรม

พื้นบ้าน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ สนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ

ช่วยสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านมีชีวิตความ

เป็นอยู ่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องย้ายเข้ามาท�างานใน

เมืองหลวง เกิดเป็นโครงการในพระราชด�าริ 

มากมาย ซึ่ งสอดคล ้องกับภารกิ จของ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นั่นคือการส่งเสริม

และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่กรมส ่งเสริม

อุตสาหกรรมด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน   

เช ่นเดียวกัน การส ่ง เสริมหัตถกรรมใน 

ครัวเรือนนี้ ล�าพังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยงานเดียวไม่อาจท�าได้ส�าเร็จ แต่ต้อง

อาศัยความร ่ วมมือกับหลายหน ่วยงาน  

ยกตัวอย ่างเช ่น การผลิตผลิตภัณฑ์จาก 

กระจูด วัตถุดิบที่ส�าคัญคือต้นกระจูด ซึ่งต้อง

มีคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์จึงจะออกมาสวยงาม 

แต่ป ัญหาหลักของการปลูกต้นกระจูดคือ 

เรื่องดินเค็ม ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คงจะเข้าไปแก้ปัญหานี้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ 

เรือ่งทีถ่นดั ต้องเป็นหน้าทีข่องกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ส่วนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ก็ต้องดูแลเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  

แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการติดต่อประสานงาน

กันเลย แล้วผลิตภัณฑ์จะออกมามีคุณภาพดี 

คงทนสวยงามได้อย่างไร 

เท ่ าที่ ผมสั ง เกต กลายเป ็นว ่ าชิ้นงานที่

ประดิดประดอยสวยงามท�าขึ้น เพื่ อการ 

ประกวดเท่านั้น เป็นงานตั้งโชว์ให้แขกเหรื่อ

ได้ชื่นชม แต่ผลิตภัณฑ์จริงๆ กลับคุณภาพ

แตกต่างกันมาก นี่เป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง 

ผลิตภัณฑ ์ที่ จะจ� าหน ่ ายต ้อง เป ็นของดี   

มิฉะนั้นจะขยายตลาดได้อย่างไร  ยิ่งในอนาคต

อันใกล้นี้ ประเทศไทยจะก้าวสู ่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเต็มตัว สินค้าหัตถกรรม

พื้นบ้านจะกลายเป็นตลาดส�าคัญที่หลายคน

อาจนึกไม่ถึง เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์

โดดเด่น ซึ่งประเทศอื่นไม่สามารถผลิตเหมือน

เช่นประเทศไทยได้  

สุดท้ายนี้ ในเรื่องข้อคิดการท�างาน ผมคิดว่า

หลายท่านคงฝากไว้หมดแล้ว ผมจึงไม่มีข้อคิด

ทีอ่ยากจะฝาก แต่อยากให้เน้นการลงมอืปฏบิตัิ  

โดยขอให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รู ้จักท�างานอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด”
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นายมนู  เลียวไพโรจน์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 1 ตลุาคม 2537 - 5 ตลุาคม 2542

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป็นกรมที่ผมรักมาก 
ทำางานแล้วมีความสุข 
เพราะเป็นหน่วยงาน

ที่มีแต่ให้

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นกรมฯ ที่ผมรัก

มาก ท�างานแล้วมคีวามสขุ เพราะเป็นหน่วยงาน 

ที่มีแต่ให้ เวลาเราได้ไปส่งเสริมชาวบ้านให้เขา

มีงานท�า มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องอพยพ

ย้ายถิ่นมาท�างานในเมืองหลวง เกิดความรู้สึก

ปลาบปลื้มใจ โครงการหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจ 

มาก คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมชนบท (สอช.) หรือเรียกง่ายๆ 

ว่าโครงการ 3 ประสาน ระหว่างภาครัฐซึ่ง 

กค็อืกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ภาคเอกชน และ

ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุน

และขยายกจิการอตุสาหกรรม SMEs ในชนบท  

โดยมีคุณสุมลมาลย์ กัลยาศิริ รองอธิบดี 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในขณะนั้น เป็น 

หัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญ 

เดิมทีกรมส ่งเสริมอุตสาหกรรมจะได ้รับ 

งบประมาณฝึกอาชพีอตุสาหกรรมในครอบครวั 

พัฒนาทักษะการผลิตให้กับชาวบ้าน เช่น 

อบรมทอผ้า วิทยากรฝึกอบรมเสร็จก็กลับ 

ชาวบ้านรู ้ เรื่องทอผ้าเป็นอย่างดี แต่ไม ่รู ้

จะไปขายใคร เพราะไม่มีตลาด ท�าให้การ

ใช้งบประมาณไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 

และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ในฐานะอธิบดี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผมมีแนวคิดว่า 

ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้เกิดการด�าเนินงาน

ที่ครบวงจร ก็ต้องด�าเนินการในลักษณะ 3 

ประสานอย่างที่ว่า พยายามชักจูงภาคเอกชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยใช้การตลาดเป็น

ตัวน�าการผลิต แรกๆ ภาคเอกชนมีแต่คน

กลัวๆ กล้าๆ ในภายหลังเมื่อเกิดความส�าเร็จ

แล้ว ก็มีรายอื่นๆ ได้ด�าเนินการต่อๆ กันมา 

นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า การใช้งบประมาณอย่าง

มีประสิทธิภาพ คือต้องให้ครบวงจร เพื่อให้

เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และยั่งยืน

พูดถึง SMEs สมัยก่อน ค่อนข้างล�าบาก  

ประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งการผลิต แรงงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด ้านการเงิน เมื่อ 40  

ปีก่อน ไม่มีธนาคารไหนให้ความสนใจกับ 

กิจการเล็กๆ เพราะมีความเสี่ยงสูงในการ 

ปล่อยกู้ โอกาสที่ SMEs จะกู้เงินได้ยากมาก  

ในฐานะที่กรมส ่งเสริมอุตสาหกรรมดูแล
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เราก็หารือ

และผลักดันร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อจัด

วงเงินสินเชื่อส�าหรับ SMEs โดยเฉพาะเป็น 

ครั้งแรก ภายหลังทุกธนาคารพาณิชย์ได ้ 

ด�าเนินการตามแนวทางนี้ เหมือนกันหมด  

ได้ด�าเนินการเหมือนกันหมด 

รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุน

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม  

(SMEs Venture Capital Fund) โดยกองทุน 

จะเข้าร่วมลงทุนใน SMEs ที่มีศักยภาพเชิง

พาณิชย์สูง และติดตามผลการด�าเนินงาน

ไปพร้อมๆ กับการให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ 

SMEs ด้วย และเมื่อถึงระยะเวลาเหมาะสม

ก็จะขายหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุน โดยอาจขายหุ้น

ในตลาดหลักทรัพย์หรือขายหุ้นคืนแก่เจ้าของ

กิจการเดิมตามข้อตกลงที่วางไว้ หรือขายให้

แก่นักลงทุนอื่นที่สนใจ แล้วน�าเงินส่วนที่ได้คืน 

ไปร่วมลงทุนในกิจการอื่นๆ ต่อไป

สิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็คือ การมีส่วน 

ผลักดันให ้ เกิดพระราชบัญญัติส ่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 

2543 และพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนา 

วิ ส าหกิ จขนาดกลา งและขนาดย ่ อม 

แห่งประเทศไทย ซึ่งได ้คุณด�าริ สุโขธนัง  

คุณสุมลมาลย์ กัลยาศิริ และคุณอาทิตย์  

วุฒิคะโร ซึ่งต ่อมาทั้งสามท่านล ้วนด�ารง

ต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

อีกท ่านหนึ่ งคือคุณวิ เชียร โอภาสวัฒนา  

อดีตกรรมการผู ้ จั ดการธนาคาร  SME  

คนแรก เป็นผู้ร่วมท�างานจนกระทั่งส�าเร็จ และ 

ปรับสถานะบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาด

ย่อม (บอย.) ให้เป็นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME BANK 

ภายใต้การก�ากับดูแลของ 2 กระทรวงคือ  

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง 

รวมทั้ งจัดท�าโครงการส�าคัญต ่างๆ เช ่น  

โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โครงการเสริมสร้าง

ผู ้ประกอบการใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

พัฒนา SMEs ให้เข้มแข็งในอนาคต

ผมไม่นิยมการท�างานแบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ

เมื่อ เรามารับผิดชอบท�างานตรงนี้ก็ต ้อง 

ท�าให ้ เต็มที่  ผมยึดหลักการท� างานของ 

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งผมเคารพนับถือ 

ท่านมาก นั่นคือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และ

หลักอริยสัจ 4 ของพระพุทธเจ้า คือ ทุกข์ 

สมุทัย นิโรธ มรรค เมื่อเกิดปัญหาต้องหา

สาเหตุ แล้ววางแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้

เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ถ้าใช้หลักอริยสัจ 

4 นี้  มีป ัญหาร้อยเรื่อง คุณก็จะแก้ได ้ทั้ง 

ร้อยเรื่อง ส่วนในการบริหารงานก็ยึดหลัก 

พรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา ถ้าผู ้บริหารคนไหนท�าได้อย่างนี้  

รับรองว่างานจะส�าเร็จและจะเป็นที่รักของ

ทุกคน  

ใ น อ น า ค ต ผ ม อ ย า ก เ ห็ น ก ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม

อุตสาหกรรมท�างานในเชิงรุก ต้องเดินหน้า 

สิง่ดีๆ  ทีเ่คยท�ามาไม่ควรทิง้ ถ้าทิง้จะน่าเสยีดาย

มาก ส่วนอะไรที่สามารถท�าได้ดีกว่าเดิมก็

ท�าไปเลย แต่อย่าท�างานแบบหลับหูหลับตา  

ต ้องส ่ ง เสริมสนับสนุนให ้สอดคล ้องกับ 

ความต้องการของราษฎรและผู้ประกอบการ 

อันนี้ส�าคัญที่สุด”
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นายด�าริ  สุโขธนัง 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 4 พฤศจกิายน 2542 - 26 ตลุาคม 2543

ปัจจุบันงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ต้องอาศัยองค์ความรู้จากภายนอกค่อนข้างมาก 

ผมอยากจะเห็นคนของกรมฯ มีองค์ความรู้ของตัวเองด้วย 
ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ อย่าอยู่เฉย 

เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการทำางานหรือดำาเนินการเองได้ด้วย 
ตรงนี้เป็นหัวใจสำาคัญ

“ตัวผมถือ เป ็นผลพวงของกรมส ่ ง เสริม
อุตสาหกรรมเลยก็ว ่าได ้  เพราะหลังจบ 
ปรญิญาตรกีไ็ด้รบัทนุรฐับาลตามความต้องการ
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปเรียนต่อที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา พอเรียนจบก็กลับมา 
ใช้ทุนที่กรมฯ ได้ซึมซับงานไปมากพอสมควร 
พอมาเป็นอธิบดีก็ท�างานได้ค ่อนข้างง ่าย  
เพราะผมเติบโตจากที่นี่  

ช ่วงที่ผมเข ้ามาท�างานใหม ่ๆ ประมาณ  
พ.ศ. 2518 ยคุนัน้เน้นการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ในครอบครัว จน พ.ศ. 2520 กว่าๆ ก็เริ่มมา

จับงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโรงงาน
อุตสาหกรรม ต่อมาก็ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
และโลหะการ (MIDI) ร่วมกับองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ ่น (JICA)  
ซึง่งานนีถ้อืเป็นไฮไลท์ส�าคญัทีผ่มได้รบัผดิชอบ 
จากการท�างานตรงนี้ท�าให้ทราบว่าโครงสร้าง
อุตสาหกรรมหลักๆ จะมีอยู ่สองกลุ ่ม คือ  
กลุ ่มอุตสาหกรรมหลักที่สามารถผลิตสินค้า
ได ้เอง และกลุ ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนที่
ผลิตและส่งสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการให้
กับอุตสาหกรรมหลัก ทั้ งสองกลุ ่มนี้จะมี 
รูปแบบการส่งเสริมที่แตกต่างกันพอสมควร 
ซึ่งตรงนี้เป็นที่มาของการจัดตั้งส�านักพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ในเวลา 
ต่อมา รวมทัง้มกีารพฒันาผูป้ระกอบการ ซึง่ถอื

เป็นหัวใจหลักในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดกลางขนาดย ่อม มีโครงการต ่างๆ  
เกิดขึ้นมากมาย จากยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบัน 
งานต ่างๆ ที่วางรากฐานไว ้มีการเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี  

ช่วงที่ผมก�าลังจะขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ประเทศไทยเพิ่งเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจต้มย�ากุ ้ง ผมมีโอกาสได้ท�างาน 
ร่วมกับ ดร.สมภพ อมาตยกุล อดีตรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม ในการจดัท�า
แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็น
จุดเปลี่ยนส�าคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ผมยังจ�าบรรยากาศได้ดี มีการประชุมกัน 
ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม ทุกวันเสาร์อาทิตย์ 
มีการเชิญกลุ ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ ่ม 
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ผู้ประกอบการ กลุ่มข้าราชการจากกระทรวง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ มาระดมสมองกัน ดร.สมภพ
ท่านเป็นนักวิชาการก็จะมีกลยุทธ ์ในการ 
ระดมสมอง เวลาโหวตจะมีการกดปุ ่ม ซึ่ง 
จะขึ้นชาร ์ตให ้ เห็นเลยว ่ามี ใครเห็นด ้วย  
ไม่เห็นด้วยบ้าง ทุกคนตั้งใจมากที่จะให้ข้อมูล 
ให้ความคิดเห็นกับองค์ประชุม สุดท้ายก็ 
ออกมาเป็นแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ที่ค่อนข้างฮือฮาพอสมควร

จากการจดัท�าแผนปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรม
นี่เอง ท�าให้เห็นว่าอุตสาหกรรมที่ส�าคัญและ
มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ คือ กลุ ่มอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม เป็นที่มาของการยกร่าง
พระราชบัญญัติส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นการวาง
รากฐานการส ่งเสริมอุตสาหกรรมที่ เป ็น 
รูปธรรมชัดเจน ซึ่งตรงกับช่วงที่ผมได้เป็น
อธิบดีพอดี แต่ก็เป็นผลพวงจากการท�างาน
ของท่านมนู เลียวไพโรจน์ อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมคนก่อน ซึ่งตอนนั้นท่านขึ้นเป็น
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผมได้ขึ้นมา
เป็นอธิบดีกรมฯ ต่อจากท่าน 

สมัยก่อนถ้าพูดถึงปัญหาของ SMEs จะเป็น
เรื่องการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ไม่มีตลาด 
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่นั้นแล้ว อนาคตข้างหน้าตลาด
จะกลายเป็น Niche Market หรือตลาด
เฉพาะกลุ ่มมากขึ้น ผู ้ประกอบการจะไป
ท�าตลาดแบบ Me Too หรือ “คุณท�าด้วย  
ผมท�าด้วย” ไม่ได้อีกแล้ว ดังนั้น การวิจัยและ
พัฒนา การสร้างนวัตกรรม จะเข้ามามีบทบาท
เป็นอย่างมาก ซึ่งผู ้ประกอบการไทยจะต้อง
ให้ความสนใจในจุดนี้มากขึ้น ขณะเดียวกัน 
ในปัจจุบันผู ้ประกอบการมีความเข ้มแข็ง
มากขึ้น ความท ้าทายในการท�างานของ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่ตรงที่เราจะเข้าไป 
เติมเต็มความต้องการของผู ้ประกอบการ  
ได้อย่างไร หรือดึงกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
เข้ามาช่วยเหลือ มาเป็นพี่เลี้ยงรายย่อยให้
มากขึ้นได้อย่างไร อันนี้เป็นความท้าทายอีก
รูปแบบหนึ่ง  

งานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต้องเรียกว่า  
ปิดทองก้นพระ คือยิ่งกว่าปิดทองหลังพระ
อีก เพราะถ้าปิดทองหลังพระ เดินไปข้างหลัง 
ก็ยังมองเห็น แต่ถ ้าเป็นที่ก ้นพระต้องยก
องค์พระขึ้นเท่านั้น ถึงจะมองเห็น เพราะ
เป็นการท�างานในลักษณะของการให้ โดย
ไม่ได้หวังผลตอบแทน คนที่เติบโตมาจาก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะมีความสุขที่ได้
เห็นผู้ประกอบการที่เคยมาเข้ารับการอบรม
กับเราเติบโตก้าวหน้า บางครั้งเวลาไปไหน
เราจ�าเขาไม่ได้หรอก แต่ผู ้ประกอบการเขา
เข ้ามาทักบอกว่าเคยมาฝึกอบรมที่กรมฯ 
เคยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ 
กรมฯ นี่คือความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้
จากการท�างาน

ปัจจุบันงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ต้องอาศัยองค์ความรู ้จากองค์กรภายนอก
ค่อนข้างมาก ผมอยากจะเห็นคนของกรมฯ 
มีองค์ความรู้ของตัวเองด้วย ต้องหมั่นศึกษา
หาความรู้ อย่าอยู่เฉย เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วม
ในการท�างานหรือด�าเนินการเองได้ด้วย ตรงนี้ 
เป็นหัวใจส�าคัญ ไม่เช่นนั้นความรู้ความเข้าใจ
ในการท�างานจะขาดหายไป ซึ่งจะส ่งผล 
อย่างมากต่อการวางแผนงานในอนาคต”
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นางสุมลมาลย์  กัลยาศิริ 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง :  1 ตลุาคม 2545 - 30 กนัยายน 2546

เจ้าหน้าที่ของกรมฯ 
เปรียบเสมือนหมอที่มีความรู้ 
มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะรักษา 

เพียงแต่เมื่อผู้ประกอบการ
เดินเข้ามาหาหมออย่างเรา

ต้องพร้อมให้บริการ

“ตอนที่ดิฉันมารับต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม เป็นยุคของการฟื้นฟูประเทศ

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ ้ง รัฐบาลใน

ขณะนั้นมีนโยบายที่จะใช้ภาคอุตสาหกรรม

เป็นตัวน�าในการพัฒนาประเทศ เกิดโครงการ

ต่างๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรมมากมาย  

โดยเฉพาะโครงการที่เน้นให้ความช่วยเหลือ 

SMEs เช่น โครงการชบุชวีติธรุกจิไทย โครงการ

เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ช่วงนั้น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท�างานกันอย่างหนัก 

เพราะแต่ละเรือ่งเป็นงานทีท่�ายาก ต้องรวบรวม 

สรรพก�าลังทุกด้าน ทั้งจากภาคเอกชน สถาบัน

การศึกษา และกลุ ่มที่ปรึกษาที่ เชี่ยวชาญ 

เฉพาะทาง เป ็นช ่วงที่ท�าให ้กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมมีโอกาสค้นหาทรัพยากร และ

สร้างเครื่องมือในการท�างานไว้เป็นจ�านวนมาก 

แม้ว่าดิฉันจะมีโอกาสเป็นอธิบดีกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมเพียงปีเดียว แต่เพราะมีโอกาส

ได้ท�างานที่นี่มาโดยตลอด ท�าให้เห็นว่าปัญหา

ในการท�างานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

คือ การขาดความต่อเนื่องในการสานต่อ

นโยบายที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

มาก กรมฯ ท�างานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

รู ้ลักษณะของปัญหา มีเครื่องมือดีๆ พร้อม

อยู่แล้ว ถ้ารู้จักหยิบสิ่งดีๆ ที่เคยท�ามาปัดฝุ่น  

ก็จะท�าให้งานก้าวหน้าไปได้มาก ไม่ใช่ท�าแล้ว

หยุด แล้วเริ่มต้นกันใหม่อยู่เรื่อยๆ  
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ยกตัวอย่าง โครงการสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ซึ่งเป็นโครงการ

ที่ดีและท�าได ้ยาก เพราะต้องสร ้างความ 

เชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนในการลงทุนหรือ

ขยายกิจการอุตสาหกรรม SMEs ในชนบท 

ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาทักษะการผลิตให้

กับชาวบ้าน ซึ่งเมื่อโครงการนี้ท�าส�าเร็จแล้ว

ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก ชาวบ้าน 

มีงานท�า มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องอพยพ

มาท�างานในเมือง เปรียบเหมือนหลักสูตร

การศึกษานอกโรงเรียนให้กับชาวบ้านใน 

ภาคการเกษตรได้รูจ้กักบัการท�างานในลกัษณะ

เชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น หรือฐานข้อมูลที่มี

อยู่แล้วจากการด�าเนินงานต่างๆ ก่อนหน้านี้  

ก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลย หรือหากข้อมูล 

ยังไม่เพียงพอก็แค่ไปหามาเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้  

ถ ้าน�ามาปรับใช ้ในโครงสร ้างการท�างาน 

ในปัจจุบันได้ก็จะมีประโยชน์เป็นอันมาก   

แม้แต่งานบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นงานง่ายๆ 

เช่น การจัดสัมมนา จัดประชุม จัดนิทรรศการ 

ถ้าเราได้ท�าเองกจ็ะเป็นการสัง่สมประสบการณ์

ให้มากขึ้น เพียงแต่ในปัจจุบันมีช่องทางให้

สามารถจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาท�างานได้  

ถ ้ า เจ ้ าหน ้าที่ ของเราไม ่ ได ้ลงมือท� า เอง  

ก็จะไม่ได้ต่อยอดความรู ้เดิม เรื่องนี้ต ้องมี

การสร้างคนขึ้นมา ฝ่ายที่ดูแลด้านนโยบาย

ต้องสร้างสมดุลตรงนี้ให้ได้ ต้องมองเลยว่า

ใน 100 เปอร์เซ็นต์ จะให้เจ้าหน้าที่ท�างาน

กี่เปอร์เซ็นต์ จ้างบุคคลภายนอกกี่เปอร์เซ็นต์ 

ประเมินจากก�าลังของเรา และฟังเสียงสะท้อน

จากผู้ประกอบการด้วย 

ดิฉันมองว่าในอนาคต SMEs จะยังคงเป็น 

พลังส�าคัญส�าหรับเศรษฐกิจของประเทศ  

สิ่ งที่กรมส ่งเสริมอุตสาหกรรมจะต ้องท�า  

คือ เป็นที่พึ่งที่ไว้ใจได้ให้กับ SMEs เจ้าหน้าที่

ของกรมฯ เปรียบเสมือนหมอที่มีความรู ้  

มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะรักษา ผู้ประกอบการ  

เป ็นโรคอะไรมาก็รักษาให ้ เพียงแต ่ เมื่อ 

ผู ้ประกอบการเดินเข้ามาหา ขอเพียงหมอ

อย่างเราต้องพร้อมให้บริการ” 
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นายสุพัฒน์  ลิมปาภรณ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 1 ตลุาคม 2546 - 30 กนัยายน 2547

“ผมท� า งานที่ ส� านั กงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) มา 30 ปี จนเมื่อ 

พ.ศ. 2546 ก็ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายมาอยู ่ที่ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งความจริงแล้ว

งานแตกต่างกันค่อนข้างมาก BOI จะเน้น

การส่งเสริมการลงทุนให้กับอุตสาหกรรม

รายใหญ่ หรือนักลงทุนต่างชาติ เป็นงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมาก พอย้ายมา

ท�างานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก็เปลี่ยน

มาเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยรายย่อย

หรือ SMEs รวมไปถึงกลุ่ม OTOP 

ส�าหรับผมถือเป็นโจทย์ที่ท้าทาย แต่ก็เป็น

งานที่น่าสนใจ เพราะประเทศอุตสาหกรรม

ทุกประเทศ ต้องพึ่งพา SMEs ด้วยกันทั้งนั้น  

เพราะ SMEs ท�าหน้าที่เป็นเหมือนแขนขา 

ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ เป็นผู้รับช่วง 

ผลติ และส่งสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการให้กับ

อุตสาหกรรมหลัก ยกตัวอย่างเช่น โรงงาน 

ประกอบรถยนต ์ขนาดใหญ ่ก็ ไม ่ ได ้ผลิต 

ชิ้ นส ่วนต ่างๆ เอง แต ่ส ่งต ่องานให ้กับ 

เครอืข่ายขนาดกลาง ขนาดเล็กเป็นพันๆ ราย  

ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการ SMEs ยิ่งแข็งแรง  

ผู ้ประกอบการรายใหญ่ก็จะได ้ประโยชน์ 

ตามไปด้วย ในท�านองเดยีวกนัถ้าผูป้ระกอบการ

รายใหญ่อยากให้ SMEs แข็งแรง ก็ต้องสร้าง 

เครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ SMEs เติบโต

รุดหน้า สองส่วนนี้ต้องเติบโตไปควบคู่กัน 

ปัญหาหลักๆ ของ SMEs เท่าที่ได้ติดตาม 
ส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และการเงิน 

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ คือ ต้องพยายามสร้างเครือข่ายขึ้นมา
เพราะการจะให้ SMEs ทำางานลำาพังเป็นเรื่องยากมาก

ก่อนที่ผมจะเข้ามารับต�าแหน่ง รัฐมีนโยบาย

ส่งเสริม SMEs อย่างจริงจัง นอกเหนือจาก 

มีการจัดตั้ งส�านักงานส ่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อ

ขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมของประเทศ ยังมีการจัดท�า 

โครงการส ่ ง เสริมผู ้ ประกอบการใหม ่  

(New Entrepreneurs Creation: NEC) 

ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 

ผมจึงมีแนวคิดที่จะสานต่อโครงการดังกล่าว 

โดยน�าประสบการณ์ที่ เคยท�างานที่  BOI  

มาใช้ พยายามติดต่อกับโรงงานใหญ่ๆ และ

โน้มน้าวให้ช่วยส่งเสริม SMEs โดยแบ่งงาน 

ให ้ท�า SMEs เองจะได ้ เรียนรู ้วิธีการท�า 

อุตสาหกรรมจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งถ้ากรมฯ 
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ท�าเองก็จะท�าไปตามกรอบงบประมาณ หรือ

สรรพก�าลังที่มีอยู่ แต่ถ้า SMEs ได้มีโอกาส

สัมผัสจริงกับโรงงานขนาดใหญ่ มีการติดต่อ 

ประสานงาน การเรียนรู ้ การรู ้จักกันผ่าน 

เครือข ่ายจะช ่วยขยายผลไปได ้มากกว ่า  

เกิดเป ็นโครงการในลักษณะพี่ช ่ วยน ้อง  

ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ NEC อีกทีหนึ่ง  

ในช่วงแรกรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณ 

ให้กับโครงการนี้พอสมควร แต่พอจะเริ่ม 

ด�าเนินการได้ถูกตัดงบไป โครงการจึงต้อง

ถูกย่อส่วนลงมาเป็นระดับกรม ซึ่งความตั้งใจ

เดิมนั้นจะเป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศ 

ผมเองรู้สึกเสียดาย เพราะถ้าท�าได้ก็จะเป็น

ประโยชน์กับ SMEs อย่างมาก  

ปัญหาหลักๆ ของ SMEs เท่าที่ได้ติดตาม  

ส ่วนใหญ่ยังเป ็นเรื่องการบริหารจัดการ 

เทคโนโลยี และการเงิน สิ่งหนึ่งที่จะช่วย 

เขาได้ คือ ต้องพยายามสร้างเครือข่าย SMEs 

ขึ้นมา ตัวอย่างเหมือนโครงการพี่ช่วยน้อง

อย่างที่เล่าให้ฟังไป เพราะการจะให้  SMEs 

ท�างานล�าพังเป็นเรื่องยากมาก ส่วนใหญ่ 

นกัวชิาการกจ็ะบอก SMEs ว่าต้องท�าอย่างโน้น 

ท�าอย่างนี้ ผมอยากจะถามกลับไปว่าจะให้ 

เขาท�าอย่างไร เขาก็ตัวเล็กๆ แค่นั้น ไปบอก

ว่า เขาต้องสู้ ต้องหาตลาดต่างประเทศ พูด

เล่นหรือเปล่า การส่งออกเป็นเรื่องยาก เรา

ต้องยอมรับ แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท�าไม่ได้เลย  

แต ่ก็ ไม ่ ใช ่จะท�าได ้ทุกคน เราต ่างหากที่ 

ต้องช่วยส่งเสริม แนะน�า และสร้างโอกาส

ให้ผู ้ประกอบการ แต่ส�าหรับการเข้าสู่ AEC 

อาจจะเป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายกว่า เพราะไม่ใช่

การส่งออกไปประเทศไกลๆ ความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศในกลุ่มไล่เลี่ยกัน 

ก็มีความเป็นไปได้มากกว่า  

ผมอยากจะฝากไว้ว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมได้ส่งเสริมช่างฝีมือเฉพาะทาง

ไว้เป็นจ�านวนมาก เช่น ช่างถมทอง ช่างลงรัก

ปิดทอง ตามที่ได้รับฟังมา บุคลากรเหล่านี้ได้ 

ลดจ�านวนลงไปเรือ่ยๆ จากการเกษยีณอายบุ้าง 

เรือ่งของงบประมาณบ้าง ไปจนถงึการสร้างคน

ขึ้นมาทดแทนได้ไม่ทัน เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

ถ้าบุคลากรเหล่านี้จะหมดไป เพราะถือเป็น 

ก�าลังส�าคัญเช่นกัน เป็นเหมือนทรัพย์สิน 

ทางปัญญาของชาติ จริงอยู ่แม้ว ่าปัจจุบัน 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย 

จะเป ็นเรื่องส�าคัญ แต ่มรดกทางป ัญญา 

ของชาติ ก็สมควรเก็บรักษาไว ้ ตรงนี้ผม 

ไม่อยากให้ลืม”
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นายปราโมทย์  วิทยาสุข 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 1 ตลุาคม 2547 - 30 กนัยายน 2552

ปัญหา SMEs ไทย หรือแม้แต่ 
SMEs ทั่วโลก เหมือนกันหมด 
คือเขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไร 

หน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
คือ เราต้องไปดูว่า

เขามีปัญหาอะไรกันแน่

“ผมเริ่มงานที่กรมทรัพยากรธรณีอยู ่หนึ่งปี  

ก ่อนย ้ายมาที่กรมส ่งเสริมอุตสาหกรรม  

ท� า ได ้ ไม ่นานก็ ไปเรียนต ่อต ่ างประเทศ  

ต่อมาก็ไปเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาส�านักงาน

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่นอยู่ 

6 ปี จากนั้นกลับมาเป็นเลขาธิการส�านักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย ก่อนจะ

กลับมาท�างานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

อีกครั้ง ซึ่งผมก็ดีใจนะที่ได้กลับมาที่นี่ และ 

ได้มีส ่วนร่วมในการริเริ่มโครงการส�าคัญๆ  

หลายโครงการ หนึ่งในนั้นก็คือ โครงการ 

MDICP ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยท่านด�าริ สุโขธนัง 

เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ส่วนตัวผมมองว่าปัญหาส�าคัญของ SMEs คือ

มักมองไม่เห็นปัญหาของตัวเอง เมื่อไม่รู้ปัญหา

ที่แท้จริง การจะพัฒนาตนเองก็เป็นไปได้ยาก 

ตัวอย่างมีให้เห็นมากมาย บางโรงงานมาขอ 

กู้เงิน ทั้งๆ ที่ไม่รู้ต้นทุนสินค้าของตัวเองด้วยซ�้า  

ผมเคยเจอโรงงานแห่งหนึ่ง ต้นทุนวัตถุดิบ  

43 บาท แต่ขาย 38 บาท ไม่เจ๊งวันนี้แล้วจะ

เจ๊งวันไหน ช่วงนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน 

หรือโครงการ MDICP ขึ้น เพื่อช่วยเหลือ 

SMEs โดยเปลี่ยนรูปแบบไป แทนที่จะอบรม

อย่างเดียวก็ให้ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางมาให้ค�าปรึกษาแนะน�า ซึ่งแนวคิดและ

รูปแบบการด�าเนินงานโครงการนี้ ประยุกต์

มาจากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

และขนาดย ่อม  หรือโครงการ 13  ที่ 

กรมส ่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาร ่วมกับ 

ที่ปรึกษาจากประเทศญี่ปุ ่นก่อนหน้านี้ 

จากนั้นก็มีอีกหลายโครงการเกิดขึ้นตามมา 

เช่น โครงการสนบัสนนุทีเ่รยีกว่า Consultancy 

Services Program คือการให้ค�าปรึกษา

แนะน�าโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืทีป่รกึษาเฉพาะทาง 

โดยมีการพัฒนานักวินิจฉัยสถานประกอบการ

หรือชินดัง (Shindan) ขึ้น แต่น่าเสียดาย

มากที่โครงการนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐอย่างจริงจัง ในยุคนั้นเราสร้างนักวินิจฉัย

ผู้ประกอบการได้ประมาณ 500 คนเท่านั้น  

ซึ่ งไม ่ เพียงพอกับจ�านวน SMEs ที่มีอยู ่ 

หลายล้านราย นอกจากนั้นยังมีโครงการ 

TEM (Total Energy Management) 

โครงการ MDICP ภูมิภาค โครงการเสริมสร้าง 

ผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs 

Creation : NEC) โครงการเหล่านี้กรมส่งเสริม 

อุตสาหกรรมคิดเองท�าเองทั้งหมด 

ผมอยากจะเน้นย�้าว่า ปัญหา SMEs ไทย 

หรือปัญหา SMEs ทั่วโลกเหมือนกันหมด 

คือเขาไม่รู ้ว ่าเขามีปัญหาอะไร หน้าที่ของ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ เราต้องไป

ดูว ่าเขามีปัญหาอะไรกันแน่ กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมท�าหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ 

ผมอยากถามว่า เราท�าได้ดีที่สุดแล้วหรือยัง  

จุดที่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยู ่ตรงไหน 

เราต ้องมองจากผู ้ประกอบการที่ เราไป 

ช่วยเขา ผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่น หลายคน 

บอกว่าโครงการ MDICP ดี แล้วมันดียังไง 

รู้ไหม ต้องตอบได้นะ ว่าดียังไงแล้วท�าโครงการ

ที่ดีๆ ไปขยายผลต่อ    

ส่วนทิศทางของการพัฒนา SMEs ผมมองว่า 

ยังไม ่เปลี่ยน เพียงแต่คุณอย่าท�าเป ็นรู ้ดี  

เราชอบพูดกันกว้างๆ ว่าจะไปช่วย SMEs 

อย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆ แล้ว SMEs คืออะไร 

SMEs มีตั้งหลายล้านราย แต่ละรายปัญหา

ไม ่ เหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นจะไปพูด 

กว้างๆ ไม่ได้ ต้องเริ่มต้นจากวิเคราะห์ปัญหา

ก่อนและแก้ปัญหาให้ตรงจุด นี่คือสิ่งที่ต้องแก้ 

เป็นเรื่องแรกๆ เลิกพูดกว้างๆ ได้แล้ว 

สุดท้ายผมอยากฝากถึงข้าราชการรุ่นใหม่ว่า  

คุณต้องเก่งกว่ารุ ่นพี่ให้ได้นะ ถ้ารุ ่นพี่ท�าได้  

20 คุณต้องท�าให้ได้ 40 เพราะพวกคุณคือ 

ความหวงั ไม่อย่างนัน้กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

ไม่มีทางเจริญหรอก แล้วเราก็อย่าเข้าใจผิด 

คิดว่าเราเป็นเจ้านาย SMEs ด้วย แต่เรา 

เป็นข้ารับใช้ SMEs ผลงานวัดกันที่ความดี 

ความชอบจากสิ่ งที่ เร าท� า ให ้ กั บสั งคม 

ส่วนรวม” 
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นายอาทิตย์  วุฒิคะโร 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 10 พฤศจกิายน 2552 - 31 มนีาคม 2554

สมัยก่อนเวลาไปต่างจังหวัดที 
ก็นั่งรถกระบะ รถตู้...

พอไปถึงที่พัก ผมนี่ไม่ต้องใส่เจล 
เพราะเข้าทรงพอดี 

โรงแรมที่พักก็เป็นโรงแรมชั้นสอง 
ห้องพัดลม 

นี่เป็นสภาพการทำางานในยุคนั้น

“ผมท�างานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเมื่อ 
ปี 2524 เริ่มต้นที่กองบริการอุตสาหกรรม 
ซอยกล้วยน�้าไท ซึ่งปัจจุบันนี้คือส�านักพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว  
ที่นั่นค่อนข้างจะไกลปืนเที่ยง อยู ่ชายขอบ
ของกรุงเทพฯ สุดซอยเป็นโรงงานฟอกหนัง
ของกระทรวงกลาโหม พอหน้าฝนทีจะมีน�้า
จากแม่น�้าเจ้าพระยาหนุน น�้าก็จะท่วมทางเข้า  
พวกเราที่อยู ่ที่นั่นก็ต ้องลุยน�้ากันไป โดน 
สารเคมี สารฟอกย้อม แถมด้วยกลิ่น เวลาไป
ต่างจังหวัดแต่ละครั้งก็นั่งรถกระบะ รถตู้แอร์
ธรรมชาตกินัไป พอไปถงึทีพ่กั ผมนีไ่ม่ต้องใส่เจล
เพราะเข้าทรงพอดี โรงแรมที่พักก็เป็นโรงแรม 
ชั้นสอง ห้องพัดลม ไม่ได้นอนโรงแรมดีๆ  
ติดแอร์เหมือนทุกวันนี้ นี่เป็นสภาพการท�างาน
ในยุคนั้น 

ก่อนมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ผมไปเป็นผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมก่อน แล้วย้ายมาเป็นอธิบดี 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีกว่าๆ แล้วไปเป็น 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จนเป ็น 
รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม แต่เกอืบทัง้ชวีติ 
การงาน ท�างานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
เป็นส่วนใหญ่ ได้มีส่วนร่วมในงานส�าคัญๆ  
ของกรมฯ อยู่หลายโครงการ เช่น โครงการ 
พัฒนาผู ้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม  
(คพอ.) และในช่วงปี 2539 - 2540  ประเทศ 
เริ่มประสบปัญหาวิกฤตต ้มย�ากุ ้ ง สภาพ
อุตสาหกรรมชะลอตัว เพราะเกิดวิกฤต 
สถาบันการเงินก็ไม่ปล่อยสินเชื่อ ช่วงนั้น 
ผมอยู ่ส�านักนโยบายและแผน มีโอกาสได้
ท�างานร่วมกับท่านมนู เลียวไพโรจน์ อธิบดี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งได้ด�ารงต�าแหน่ง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในช่วงต่อมา  
ผลักดันเชิงนโยบายที่จะช่วยเหลือ SMEs ใน
ด้านต่างๆ โดยในด้านการเงินได้หารือและ
ผลักดันร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในสมัยที่
ท่านมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธานกรรมการ
ธนาคาร ขอให้จัดวงเงินสินเชื่อเป็นการเฉพาะ
ส�าหรับ SMEs เป็นธนาคารแรก นับเป็นความ
ภูมิใจที่ได้ผลักดันในเรื่องนี้ ซึ่งในที่สุดธนาคาร
พาณิชย์อื่นๆ ก็ได้ทยอยเปิดสินเชื่อเป็นการ
เฉพาะส�าหรับ SMEs กันทุกธนาคาร

หลังจากนั้นผมยังได้รับมอบหมายจากท่าน
ปลัดมนูฯ ในฐานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
นโยบายส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้แปรนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงน�าไปสู่การ 
ยกร่างพระราชบัญญัติส ่งเสริมวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม จัดตั้งส�านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ซึ่งเป็นเหมือนสภาพัฒน์ของ SMEs 
ด�าเนินการร่วมกับท่านสุมลมาลย์ กัลยาศิริ 
จัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME 
BANK และจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED 
เพื่อให้เป็น SMEs Academy หรือ SMEs 
University ตลอดจนการจัดท�าแผนแม่บท
การพัฒนา SMEs ภาคอุตสาหกรรมฉบับแรก 
นอกจากนี้ยังได้ร่วมผลักดันการด�าเนินการ
โครงการส�าคญัอืน่ๆ  ของกรมอกีหลายโครงการ  
เช ่น โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โครงการ 
เสริมสร ้างผู ้ประกอบการใหม ่ โครงการ 
MDICP เป ็นต ้น ซึ่ งถือเป ็นผลิตผลของ 
กรมส่งเสริมส ่งเสริมอุตสาหกรรมที่สร ้าง
คุณูปการแก่ SMEs ไทย

ขอคุยเล็กๆ ว่า ค�าว่า SMEs ซึ่งย่อมาจาก  
Small & Medium Enterprise นั้น  
ผมเป็นคนใช้ค�าว่า“วิสาหกิจขนาดย่อม
และขนาดกลาง” เป็นคนแรก ในรายงาน
การศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับ SMEs และน�าไปใช้ในตอนยกร่าง 
พ.ร.บ.ส่งเสริม SMEs โดยท่านปลัดมนูฯ ให้
ปรับเป็นค�าว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม” ตามหลักการแปลของภาษา
อังกฤษที่แปลจากหลังมาหน้า ก็เลยปรับมา
ใช้ตามท่านตั้งแต่นั้นมา 

น ่ า เสี ยดายตอนที่ ผม เข ้ ามา เป ็นอธิบดี 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไม ่มีโอกาสได ้ 
บุกเบิกงานอย่างชัดเจน เพราะผ่านการตั้ง 
งบประมาณไปแล ้ว แต ่อาศัยที่ผมผ ่าน 
ประสบการณ์ในส�านักต่างๆ มีพื้นฐานความรู้ 
ความเข้าใจในการท�างาน และด้วยบุคลิก
ส ่ วนตั วที่ ผู ้ ใต ้บั งคับบัญชาค ่อนข ้ าง ให ้
ความเชื่อถือ ก็จะเน้นการปรับปรุงระบบ 
การบรหิารจดัการ โดยเน้นการมส่ีวนร่วมและ  
บูรณาการการท�างาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเบิกจ ่ายงบประมาณของกรมฯ ให ้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสร ้างขวัญ
และก�าลั ง ใจในการปรับต� าแหน ่ ง ให ้กับ 
เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค และก่อนย้ายไปเป็น
อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรมกไ็ด้ฝากแนวคดิ
ให้จัดท�าค�าของบประมาณส�าหรับโครงการ

เตรียมความพร้อมผู ้ประกอบการ SMEs 
เข้าสู่ AEC

การเป ็นข ้าราชการที่ดีของกรมส ่งเสริม
อุตสาหกรรม ส�าคัญคือต้องท�างานด้วยจิต
บริการ หรือ Service Mind มิเพียงท�างาน
ด้วยกายอย่างเดียว แต่ต้องท�าด้วยใจ นี่คือ 
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปลูกฝังให้เกิด
วัฒนธรรมการท�างานด้วยจิตบริการนี้ให้ได้ 
รวมทั้งต้องมีความเป็นมืออาชีพในสายงาน 
ที่ท�า ศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติมตลอดเวลา 
จะได้ท�างานส่งเสริมผู ้ประกอบการได้อย่าง
องอาจและมั่นใจ และสุดท้าย ต้องมีความ
ชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม  

ที่ผ่านมา ผมประทับใจที่ได้มีโอกาสท�างาน
เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น ้องในกรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม ช่วยกนัส่งเสรมิพฒันา SMEs และ 
OTOP จนกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ได้ชือ่ว่าเป็น 
กรมฯ หลักในการท�างานเรื่องนี้ แม้ทุกวันนี้ 
จะไม่ได้ท�างานที่นี่แล้ว แต่ความผูกพันยัง 
มีอยู ่ เสมอ และแอบภูมิใจเล็กๆ เวลาที่มี 
เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ถามว่า “เมื่อไหร่ท่านจะ
กลับไปท�างานด้วยกันอีก” หรือมีเสียงสะท้อน
ให้ได้ยินว่า “ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ยังเป็น
อธิบดีในใจของพวกเราเสมอ” ค�าพูดเหล่านี้ 
เป ็นเหมือนน�้าทิพย ์ชโลมใจให้หวนนึกถึง 
วันดีๆ ที่ได้เคยท�างานร่วมกัน”
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คลินิ กอุ ตสาหกรรม เพื่ อการฟื ้นฟูสถาน 

ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

สร ้ า งศูนย ์พักพิ งอุตสาหกรรม รวมทั้ ง 

ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ ่นในการส่งรถปั ๊มน�้า 

เข ้าไปช ่วยบรรเทาความเดือดร ้อน ซึ่ งก็

สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานไปได้ 

หลายพันราย รวมทั้งเร่งฟื้นฟูความเข้มแข็ง 

ให้กับภาคอุตสาหกรรม ภายหลังประสบ

อุทกภัย

หลงัจากนัน้กม็กีารประกาศนโยบายปรบัอตัรา

ค่าแรงขั้นต�่าวันละ 300 บาท ส่งผลให้ต้นทุน

การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย

ผู ้ประกอบการ เราก็พยายามหามาตรการ

เสริมเพื่อช่วยให้เขาสามารถปรับตัวได้เร็ว

ยิ่งขึ้น เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการที่โฟกัสเรื่องนี้ให้ชัดขึ้น โดยให้ 

ข้อมูลถึงผลกระทบของการขึ้นค่าแรงขั้นต�่า

เป็น 300 บาทต่อวัน และวิธีการปรับตัว 

ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องนี้ นอกจากนั้นทางกรมฯ ก็ได้พยายาม

ประสานพูดคุยหารือกับหน่วยงานนอกองค์กร 

เช่น กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับมาตรการ 

ช่วยเหลือด้านการเงิน

ส่วนเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะด้านต่างๆ  

ให้กบัอตุสาหกรรม เพือ่ให้พร้อมเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ความจริงก็มีการเริ่มท�า

กันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว แต่อาจจะท�าแบบ

กระจัดกระจาย ในยุคของผมก็มีการท�าเป็น

เชิงรุกและรวมศูนย์กันมากขึ้น เพราะใกล้

ปี 2558 ที่ประเทศไทยจะก้าวสู ่ประชาคม

อาเซียนเข้ามาทุกที โดยมีการปรับเครื่องมือ 

และรูปแบบวิธีการด�าเนินงานของกรมฯ  

มีการจัดท�าโครงการต่างๆ เช่น โครงการ 

“ผมจ�าได้แม่นว่าเข้ามารับต�าแหน่งได้ไม่นาน 

กรุงเทพฯ ก็เกิดน�้าท่วมใหญ่ ผู้ประกอบการ 

SMEs ได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า  

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ในทุกมิติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับ 

มอบหมายให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

SMEs เป็นการเร่งด่วน ผมก็ต้องปรับกระบวน 

ทัพของกรมฯ เพื่อเร่งท�างานเรื่องนี้โดยเฉพาะ  

โดยมีการจัดท�าโครงการต่างๆ เช่น โครงการ

นายพสุ  โลหารชุน 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 1 เมษายน 2554 - 15 ตลุาคม 2555

ต้องมองเห็นความสัมพันธ์
ของอุตสาหกรรมทั้งระบบ 
ตั้งแต่ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า 

เพื่อชี้เป้าในการทำางาน 
ดูว่าตรงไหนเป็นจุดที่สำาคัญที่สุด 
แล้วก็เน้นเข้าไปทำางานตรงจุดนั้น

เป็นหลัก
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ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมและสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิต เพื่อรองรับ AEC มีการเชิญผู้ประกอบการ

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการท�าธรุกจิกบัประเทศ

เพือ่นบ้านในกลุม่อาเซยีน มาถ่ายทอดเคลด็ลบั 

ความส�าเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ  

SMEs รายอื่นๆ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะและ 

ความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ด้านตลาด 

บรหิารเงนิและภาษ ีและบรหิารทรพัยากรมนษุย์  

มีการจัด Marketing Trip จัดกิจกรรมการ 

ท�าธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม  

ในแง ่ของการท�างานผมได ้ เน ้นการปรับ 

มุมมองของทีมงานให้มีแนวคิดแบบห่วงโซ่

คุณค่า (Value Chain) โดยเน้นการมองเห็น 

ความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมทั้งระบบ ตั้งแต่

ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า เพื่อชี้เป้าในการท�างาน 

ดูว่าตรงไหนเป็นจุดที่ส�าคัญที่สุด แล้วก็เน้น

เข้าไปท�างานตรงจุดนั้นเป็นหลัก การจะท�า 

ทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ เพราะทรัพยากร 

มีอยู ่ อย ่ างจ� ากัด  ซึ่ งแต ่ เดิม เวลาจะท�า

อะไรก็น�ากิจกรรมเข ้าไปเลย โดยอาจจะ

ไม ่ได ้มองอย ่างถี่ถ ้วนทั้งระบบ ตัวอย ่าง

ที่ เป ็นรูปธรรมคือ โครงการ Thailand 

Food Valley เพื่อพัฒนาผู ้ประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมอาหารให้มีขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันตั้งแต ่ต ้นน�้าจนถึงปลายน�้า 

โดยการส่งเสริมการรวมกลุ ่มอุตสาหกรรม 

(Cluster) และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมอาหาร  

ถ ้าถามถึงความประทับใจในการท�างานที่ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ต้องบอกว่าผม

เป็นลูกหม้อของกรมฯ ท�างานที่นี่มาตั้งแต่ต้น 

จนคุ้นเคยเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง เพียงแต่

ผมจะท�างานที่ฝั่งกล้วยน�้าไทเป็นหลัก จากนั้น

ก็เติบโตในหน้าที่การงานมาเรื่อยจนได้เป็น

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งการได้มี

โอกาสขึ้นมาตรงจุดนี้ ได้ท�าหน้าที่เสมือนเป็น

กัปตันเรือน�าพาองค์กรไปยังเป้าหมาย ก็รู้สึก

ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมาก ตอนที่ท�างาน

ก็ไม่มีอะไรหนักใจ เพราะทุกคนได้ให้ความ 

ร่วมมือเป็นอย่างดี

งานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีลักษณะ

เป็นงานบริการ ลูกค้าของกรมฯ หลักๆ ก็คือ 

ผู้ประกอบการ SMEs เราต้องมองให้ออกว่า

ลูกค้าของเรามีความคิด ความต้องการอย่างไร 

ต้องเข้าอกเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้ ศึกษา 

ความสัมพันธ ์ของอุตสาหกรรมทั้ งระบบ 

และเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่จะต้องท�าจริงๆ  

การท�างานจงึจะเกดิประสทิธภิาพ เป็นประโยชน์ 

กับผู ้ประกอบการและประเทศชาติได้มาก

ที่สุด” 
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นายโสภณ  ผลประสิทธิ ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง : 16 ตลุาคม 2555 - 30 กนัยายน 2556

“ผม ไม ่ ไ ด ้ เ ติ บ โตมาทางสายงานด ้ าน

เศรษฐกิจ ในชีวิตราชการท�างานที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมารับ

ต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก็

ท�างานไปด้วยศึกษาไปด้วย ได้ร่วมเรียนรู้ไป

กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมากมาย ท�าให้

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ประกอบการ 

SMEs ว่าเป็นเสาหลักในการค�้าชูเศรษฐกิจ

ของประเทศอย่างแท้จริง และกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมก็มีพันธกิจที่จะต้องส ่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะขีดความ

สามารถของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม วสิาหกจิชมุชน ผูป้ระกอบการ 

และผู ้ ให ้บริการธุรกิจ ซึ่ งถือเป ็นภารกิจ 

ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ และไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ที่

ผ่านมากรมฯ ก็สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้

ส�าเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม   

ในช่วงที่ผมเข้ามารับต�าแหน่งนั้น นโยบาย

หลักที่ ได ้รับมา คือเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข ่งขันให ้ SMEs แบบครบวงจร  

ขณะเดียวกันก็ยั งคงให ้ความส� าคัญกับ 

การด�าเนินงานของ OTOP แต่โจทย์ใหม่ที่

ท ้าทายที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ การประกาศ

นโยบายปรับขึ้นอัตราค ่าจ ้างขั้นต�่ า เป ็น  

300 บาทต่อวัน ซึ่งมีกิจการที่ได้รับผลกระทบ 

จ�านวนมาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้ 

มีการหารือร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อสรุป

มาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น มาตรการทางการเงิน  

มาตรการลดผลกระทบด้านแรงงาน มาตรการ

เพิ่มผลิตภาพของ SMEs 

นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีงานส�าคัญที่ไม่สามารถ

ละเว ้นได้ นั่นคือ การเตรียมความพร้อม 

เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ซึ่งมีการคาดหมายว่าผู ้ประกอบการ SMEs 

จะเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบสูง จึงต้องมี

การให้ความรู ้และเตรียมความพร้อมให้กับ 

ผู ้ประกอบการ ซึ่งผมคิดว่า การรู ้เขารู ้เรา  

จะท�าให้มีชัยไปกว่าครึ่ง 

ลำาพังเพียงผู้บริหาร
คงไม่สามารถทำางานได้สำาเร็จ 

หากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากคนในองค์กร
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ช่วงนั้นผู ้ประกอบการยังไม ่มีความตื่นตัว

เรื่องนี้มากเท่าไหร่ เราก็ต้องท�าหน้าที่กระตุ้น 

มีการจัดท�า โครงการเตรียมความพร้อม 

ผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ขึ้น มีการจัดอบรม สัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และ

ทราบถึงผลกระทบจากการเข ้ าสู ่  AEC  

โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนธุรกิจ  

ให้มีความพร้อมสามารถจัดท�าแผนที่ธุรกิจ 

(Roadmap) ของตนทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้    

ขณะเดียวกันเราก็เร ่งพัฒนาบุคลากรของ

องค์กร ให้มีความรู ้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจัดท�า 

โครงการกิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

เรื่อง AEC (Mr./Ms.AEC) เพื่อให้บุคลากร 

ของเราพร้อมออกไปท�าหน้าที่ เป ็นพี่ เลี้ยง 

คอยให ้ค�าปรึกษาแก ่ผู ้ประกอบการภาค

อุตสาหกรรม เพื่อพร้อมเข้าสู่ AEC

ในการท�างานใดๆ ก็ตาม ผมมองว่าล�าพัง

เพียงผู้บริหารคงไม่สามารถท�างานได้ส�าเร็จ 

หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในองค์กร 

ระหว่างท�างานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ผมประทับใจมากที่ทุกคนให้ความร่วมมือ 

ในการท�างานเป็นอย่างดี มีความสามัคคี 

กลมเกลยีว เป็นปึกแผ่น พูดง่ายๆ คือ เราเป็น 

หนึ่งเดียวในการท�างาน ดังนั้น ผมถือว่างาน 

ทุกชิ้นที่ประสบความส�าเร็จก็ด ้วยความ 

ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในกรมฯ ทุกคน  

ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผมด�ารงต�าแหน่ง  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถเบิกจ่าย  

งบประมาณเป็นไปตามนโยบายของรัฐ และ

เป็นอันดับหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรม  

อันนี้ต้องชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองอธิบดี

ทุกท่านที่ได้เร่งรัดให้มีการด�าเนินงานเบิกจ่าย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคน จงตั้งใจปฏิบัติ 

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ

เที่ยงธรรม สิ่ งเหล ่านี้จะช ่วยส ่งเสริมให ้ 

เจริญเติบโตก ้ าวหน ้า ในหน ้าที่ การงาน 

ต่อไป”
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นางอรรชกา  สีบุญเรือง 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ารงต�าแหน่ง :  4 ตลุาคม 2556 - ปัจจบุนั

ในอนาคตบทบาทของกรมฯ 
อาจจะต้องกลายเป็นนักบริหาร

จัดการที่มีศักยภาพ
และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรม

อย่างลึกซึ้ง

“หลังจากท�างานเป็นอาจารย์ประจ�าคณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้

ประมาณหนึง่ปี ดฉินักย้็ายมาท�างานทีส่�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยู่

เกือบ 30 ปี โดยระหว่างปี 2551 - 2555 ได้

ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ BOI ก่อนที่จะย้ายมา

เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และด�ารง

ต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใน

ปัจจบุนั ซึง่ตรงกบัช่วงทีภ่าคธรุกจิอตุสาหกรรม

ของไทยก�าลังเข ้าสู ่ช ่วงการเปลี่ยนแปลง 

ครั้งส�าคัญอีกครั้ง

ป ัจจุบันบริบทของโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลง 

อย ่างรวดเร็ว บทบาทของกรมส ่ง เสริม

อุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวตามสถานการณ์

ที่เปลี่ยนไป โดยสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ประกอบการเป็นหลัก ในอนาคตกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมจะต้องก�าหนดบทบาท

อย่างชดัเจนในการเข้าไปมส่ีวนในการพฒันา

อุตสาหกรรมให้เหมาะสม โดยต้องมีการ 

บูรณาการหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง เพื่อ

ให ้การส ่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน�้าไปจนถึง

อุตสาหกรรมปลายน�้า ตลอดจนต้องสร้าง

ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกในการ

ส่งต่อผู ้ประกอบการจากภาคการผลิตไปสู ่

ภาคการตลาด เช่น กระทรวงพาณิชย์ และ

ใช้หลักการตลาดน�าการผลิต เพื่อให ้การ 

ส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นไปอย่างมีทิศทาง

และตอบโจทย์ความต้องการของผู ้บริโภค 

ได้อย่างตรงประเด็น

หน้าที่ของเราคือการท�างานอย่างใกล้ชิดกับ 

ผู้ประกอบการเพื่อตอบโจทย์ หรือตอบสนอง

ความต้องการของผู ้ประกอบการให้ได้มาก

ที่สุด พยายามเข้าถึงให้ได้ว่าผู้ประกอบการ

มีความต้องการอะไร และพยายามดึงกลุ ่ม

ผู ้ประกอบการที่ต้องการการส่งเสริมพัฒนา 

ให้เข้ามาอยู่ในกรอบการบริการของเราให้ได้ 

ตัวเลขล่าสุดในปี 2556 SMEs มีจ�านวน  

มากถึง 2.7 ล้านราย เป็นภาคการผลิตราวๆ  

5 แสนราย แต ่ป ีๆ หนึ่ ง เราส ่งเสริมได ้ 

เพียงหลักหมื่นรายเท่านั้น จะเห็นได้ว่ายังมี  

ผู ้ประกอบการอีกจ�านวนมากที่เรายังเข้าไป 

ไม่ถึง ท�าอย่างไรจึงจะเข้าถึง SMEs และ 

OTOP ที่เขาต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ได้  

ขณะเดียวกันการให้บริการของเราก็ต ้องให้  

เกิดประสิทธิภาพและส่งผลกระทบสูงด้วย  
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ดงันัน้ การช่วยเหลอืจงึต้องมเีป้าหมายทีช่ดัเจน 

มีผู ้ประกอบการจริง และเน้นอุตสาหกรรม 

ที่มีความส�าคัญในการพัฒนาต่อยอด

อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนก�าลังตื่นตัวกัน

มาก คือ การที่ประเทศไทยก�าลังจะเข้าสู ่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ใน 

พ.ศ. 2558 ในส่วนนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

มีการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ 

ของผู้ประกอบการ ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม 

การฝ ึกอบรมทั้ งระดับผู ้บริหารงานและ 

ผู ้ปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงการตลาด AEC  

การสร ้างเครือข ่ายระหว่างประเทศกลุ ่ม

อาเซียนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึง 

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบการ

จัดการ เช่น การบริหารจัดการ การพัฒนา

หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาผู ้ประกอบการ  

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ ขณะเดียวกันกรมฯ ก็ได้พัฒนา

บุคลากรเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่อง  

AEC คู่ขนานกันไป รวมทั้งมีการส่งเจ้าหน้าที่ 

ไปดูงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้าง

ประสบการณ์ตรงให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา 

เพื่อที่จะได ้สามารถให ้ค�าปรึกษาแนะน�า 

ให้กับผู้ประกอบการได้ 

กรมส ่งเสริมอุตสาหกรรมเป ็นหน่วยงาน 

บริการที่ต ้องท�างานกับ SMEs ซึ่งมี เป ็น 

จ�านวนมาก จึงต้องท�างานในเชิงรุก และ 

ต้องมีจิตบริการ ขณะเดียวกันการที่จะส่งเสริม 

และพัฒนาผู ้อื่นได ้ เราต ้องมีความรู ้จริง  

ต้องพยายามแสวงหาความรู้ ไม่ใช่รอแต่พึ่ง 

ทีป่รกึษา หรอืรอถามผูป้ระกอบการอย่างเดยีว  

ในอนาคตบทบาทของกรมฯ อาจจะต้อง 

กลายเป ็นนักบริหารจัดการที่มีศักยภาพ

และมีความรู ้ด ้านอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง   

อี ก เรื่ อ งที่ ส� าคัญคื อการท� า งาน เป ็นที ม  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหน่วยงานย่อย

หลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยจึงอาจมีความ

คาบเกี่ยวกัน หรือต่างคนต่างท�าก็เป็นได้ การ

สร้างทีมเวิร์คในองค์กรเพื่อให้การด�าเนินงาน

เป็นไปแบบเสริมสร้างซึ่งกันและกัน จึงมีความ

ส�าคัญมาก ขณะเดียวกันหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ 

ในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดยตรง 

ก็มีหลายหน่วยงาน จึงต้องมีการบูรณาการ

หน ่วยงานทั้ งภายในและภายนอกกรมฯ  

เข้าด้วยกนั เพือ่ให้ SMEs เข้าถงึความช่วยเหลอื  

ด้านต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการ และ 

ต้องพัฒนาผู ้ประกอบการให้เกิดผลอย่าง

ต่อเนื่อง”
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